

Newsletter จดหมายข่าว

คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม

แผนกสุขภาพอนามัย

Committee for Health Pastoral Care



งาน
เวชบุคคล



งาน
ผู้สูงอายุ



งาน
ต้านเอดส์

งานส่งเสริม
คุณค่าชีวิต



เป็นหน่วยงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ชั้น 3 อาคารเซที 122/11 ถนนนนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02 681-3900 ต่อ 1309 โทรสาร 02 681-5857 E-mail address :chc@cbct.net

www.healthpastoral.com

วิสัยทัศน์

ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์ และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ

ส่งเสริมเวชบุคคลและองค์กรคาทอลิกในประเทศไทย ในการอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า



เอตส์

การทำทนายของพระศาสนจักร คาทอลิกในเอเชียและแปซิฟิก

การประชุมหน่วยงานคาทอลิกที่ทำงานด้านเอตส์ระดับเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เอตส์ : การทำทนายของพระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชีย และแปซิฟิก” วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอตส์ อยู่ภายใต้การนำของประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหน่วยงานคาทอลิกที่ทำงานด้านเอตส์ในเอเชียและแปซิฟิกที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 16 ประเทศจำนวน 89 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนจากองค์การการีตัสสากล องค์การ UNAIDS และองค์การทุนคาทอลิก 5 องค์การเข้าร่วมด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้คือ

1. เพื่อปลูกเร้าให้พระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียและแปซิฟิกตอบสนองต่องานเอตส์
2. เพื่อให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนการอภิบาลด้านเอตส์ระหว่างหน่วยงานคาทอลิกและองค์การทุน
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคาทอลิกในเอเชียแปซิฟิก
4. เพื่อส่งเสริมจิตตารมณ์การทำงานเอตส์ของหน่วยงานและบุคลากรให้เข้มแข็ง
5. เพื่อรู้ทันสถานการณ์เอตส์ จะได้เตรียมป้องกันและรับมือได้ทัน



ตลอดระยะเวลา 4 วัน ได้มีการแบ่งปันสถานการณ์ด้านเอตส์และการตอบสนองของพระศาสนจักรคาทอลิกในแต่ละประเทศ การร่วมรับรู้และไตร่ตรองถึงคำสอนของพระศาสนจักรเพื่อเติมพลังฝ่ายจิต



การทำงานด้านการป้องกัน เสาความร่วมมือ
กับองค์กรทุน การศึกษาดูงานด้านเอดส์
ที่ศูนย์คามิลเลียนรยอง ศูนย์เมอร์ซี
ศูนย์ธารชีวิต บ้านเด็กเร่ร่อน และศูนย์
ของภคินีศรีชุมภาบาล ดินแดง

จากการที่ได้ร่วมประชุมปรึกษา
หารือกัน ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันที่จะ
ทำงานเป็นเครือข่าย โดยให้พยายามที่
จะสร้างความร่วมมือในระดับประเทศ
ระดับภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก
สำหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แบ่ง

เครือข่ายออกเป็นเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก โดยมีผู้ประสานงาน
แต่ละเขตคือ เอเชียตะวันออกได้แก่ ญี่ปุ่น เอเชียใต้ได้แก่ อินเดีย แปซิฟิกได้แก่ปาปัวนิวกินีและเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ให้ทำเป็นทีม แต่ในระยะแรกนี้ที่ประชุมได้ให้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริม
งานเอดส์ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการไปก่อน นอกจากนี้ยังได้เสนอประเด็นที่น่าจะนำมาพิจารณาคือ การ
ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างยั่งยืน การลดอคติและการรังเกียจ รวมถึงการช่วยเหลือ
ผู้อพยพย้ายถิ่นและการท่องเที่ยว

สำหรับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการคือ การสนับสนุนการขับเคลื่อนของชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนและผู้ติดเชื้อ การสร้างเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างชีวิต
จิต การแบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนาเว็บไซต์ และการเชิญชวนผู้นำทางศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเห็นชอบกับการตกลงร่วมกันนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการฯจะได้ติดตาม
ผลเพื่อให้ข้อเสนอแนะได้รับการดำเนินการต่อไป ในขณะที่เดียวกันทาง UNAIDS และองค์กรทุนได้รับ
ทราบและยินดีที่จะร่วมมือกับการดำเนินการนี้ด้วย





ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 5

ประจำปี 2010/2553

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ร่วมกับสภาอภิบาลอาสนวิหารพระนางมา리아ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรีจัด“งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่5” ณ อาสนวิหารพระนางมา리아ปฏิสนธินิรมลจันทบุรีในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.2010 ในหัวข้อ “เสริมสร้างผู้สูงวัย สุขกายใจ รักผูกพัน” โดยมี พระสังฆราชซิลวีโอสิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ร่วมเป็น

ประธานในการชุมนุม โอกาสนี้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบใบพรพระสันตะปาปาแก่“ลูกกตัญญู”และ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” จำนวน 34 ท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 5

1. เพื่อแสดงพลังของผู้สูงอายุคาทอลิกในด้านความเชื่อ ความศรัทธาให้ประจักษ์ต่อสังคมและพระศาสนจักร
2. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและหันมาใส่ใจดูแลผู้สูงอายุทั้งฝ่ายกายและจิตใจ รวมถึงแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ของตนเองโดยรณรงค์จัดกิจกรรม “โครงการลูกกตัญญู” และ“โครงการผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง”
3. เพื่อกระตุ้นผู้สูงอายุให้มีบทบาทในสังคมให้มากขึ้น
4. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคริสตชนสังฆมณฑลจันทบุรี โอกาสสมโภช 100 ปีอาสนวิหารพระนางมา리아ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี และฉลอง 300 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ



กิจกรรมงานชุมนุมฯ ครั้งที่ 5 เริ่มตั้งแต่ปลายวันที่ 9 เมษายน โดยมีทีมเวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรีมาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้มาร่วมงานซึ่งได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายวันที่ 10



เมษายนด้วย จากนั้นมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโดย **นายพลศักดิ์ ประทุมพรพาล** ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ร่วมกับ พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ พร้อมกับ **คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา** ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อผู้สูงอายุ **คุณพ่อยอด เสนารักษ์** เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมา리아ปฏิสนธินิรมล

จันทบุรีและคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมกับมีกิจกรรมบนเวทีของกลุ่มผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลจันทบุรี สร้างความบันเทิงให้กับผู้มาร่วมงาน



งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 5 เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 เมษายน 2553 โดยพระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมฯ พร้อมกับพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้แทน/ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสังฆมณฑล จากนั้นมีการแสดงจากผู้สูงอายุสังฆมณฑลต่างๆ ที่มาร่วมงาน จากนั้น 10.00 น. มีพิธีบูชามิสซา ขอบพระคุณโดย พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี

เป็นประธานในพิธีร่วมกับ พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต และพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ หลังรับศีลมหาสนิทได้มีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปาแก่ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “ลูกกตัญญู” และ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” จำนวนทั้งสิ้น 34 คนจากทั่วประเทศ

โอกาสนี้ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุขอยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระศาสนจักรมาอย่างต่อเนื่องให้แก่ **มารีอามักดาเลนา สอวงศ์ สุรพัฒน์ อายุ 70 ปี สัตบุรุษอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ สังฆมณฑลนครสวรรค์**



รายชื่อผู้รับการประกาศเกียรติคุณและรับใบพรพระสันตะปาปาประจำปี ค.ศ.2010 มีดังต่อไปนี้
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อันนาเฟลินพิศ กิจเจริญ : มารีอาปทุม สังขรัตน์ : ยอห์นบัปติส ประสงค์ อัญญาเมณี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่

เปโตร สมนึก จิตจักร์ : ลูซีอา เสด็จ วงศ์มาแสน : เปาโล คำพงษ์ เมืองทอง

สังฆมณฑลเชียงใหม่ **เปาโล ปุหลุ บุญลือ**

สังฆมณฑลนครสวรรค์ **เปโตร กิตติ ปิตินิตย์นิรันดร**

สังฆมณฑลราชบุรี **ยอแซฟพงษ์พัฒน์ สุริยะฉันทนานนท์ : อันนาศรีนวล โจสเรคค์นุสนธิ์ อายุ**

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี **อันเดร สงัด ยนปลัดยศ**

สังฆมณฑลจันทบุรี **ยออาгим ใจ ลัดลอย : เทเรซา สอน ประทุมเทา : ยอแซฟ ปรีดา อานามวัฒน์**

สังฆมณฑลนครราชสีมา **เปโตร สิน วาปีกัง**

สังฆมณฑลอุดรธานี **นิโคลัส วิโรจน์ รุจิเกียรติกำจร**

สังฆมณฑลอุบลราชธานี **เทเรซา กองแพง พวงอก**

ลูกกตัญญูประจำปี ค.ศ.2010

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เทเรซา อาร์ มีแสงธรรม : ลูซีอา ทองสุข สรกุล : ยอแซฟ อภินันท์ อาศัย

อัครสังฆมณฑลท่าแร่

มารีอา กิตติมา ผิวสิงห์ชัย : มารีอา ซอนกลิน สัจวรจิตร์ : เทเรซา สุมาลี ไตรจักร

สังฆมณฑลเชียงใหม่ **ยอแซฟ อรุณ จันทรสม**

สังฆมณฑลนครสวรรค์ **ยอห์น กิตติ สายชลอภิบาล**

สังฆมณฑลราชบุรี **มีคาแอล พันเอกวีรวัฒน์ ธิติธรรม : มาริอา ยาวดี พรศิริกาญจน์**

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี **ยอแซฟ เอกราช เปร์โต**

สังฆมณฑลจันทบุรี

มาริอา ชลธิชา ชัยพิบูลย์ : มาริอาพิชญ์สินี ประดิษฐ์ธรรม : ลอเรนซ์เอกอัมรินทร์ ฐถาวร

สังฆมณฑลนครราชสีมา **ยอแซฟ ประธาน เซาว์ดี**

สังฆมณฑลอุดรธานี **ฟิลิป วรพจน์ ลำดวน**

งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งต่อไป คณะอนุกรรมการจะได้มีการประสานงานกับสังฆมณฑลเป้าหมาย เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 6 ต่อไป

สามารถดูภาพทั้งหมดได้จาก www.healthpastoral.com/thgrateful2010.html

ภาพงานชุมนุมฯ โดย สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี



คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย





ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เตรียมสร้างเครือข่ายเวชบุคคล

3 สังฆมณฑลภาคอีสาน

<http://www.healthpastoral.com/thhealthassociation.html>

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรุฒิจรรยาวินิชย์ ประธานชมรมฯ และ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐจิตตาทิบาล จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อติดตามงานเวชบุคคลในแต่ละสังฆมณฑล พร้อมกับแจ้งความคืบหน้าแผนงานของชมรม

สืบเนื่องจากการจัดประชุมสามัญประจำปีชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2552 เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่สวนเสือ ศรีราชา ที่ผ่านมามีการนำเสนอแผนงานต่อที่ประชุมเพื่อดำเนินการในปี ค.ศ.2010 จำนวน 3 แผนงาน ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแผนงานนี้อีกครั้ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

แผนงานที่ 1 : แผนงานกิจกรรมของเครือข่ายเวชบุคคลฯ ในสังฆมณฑลฯ ปี ค.ศ.2010

โดยคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ สนับสนุนให้เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลจัดทำแผนงานและรายละเอียดงบประมาณที่สอดคล้องกับงานของสังฆมณฑล เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณต่อสังฆมณฑล รวมถึงส่งเสริมให้เครือข่ายจัดกิจกรรมระดมทุนและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเครือข่ายต่อไป ซึ่งขณะนี้เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลนครสวรรค์และสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดทำแผนปี 2553 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเอกสารสำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานให้กับเครือข่ายเวชบุคคลแต่ละสังฆมณฑลแล้ว

แผนงานที่ 2 : แผนงานรวบรวมรายชื่อสมาชิกเวชบุคคลฯ ทุกสังฆมณฑลฯ

คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ ขอความร่วมมือจากเครือข่ายแต่ละสังฆมณฑลสำรวจรายชื่อแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์คาทอลิก เพื่อจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและขอให้แต่ละเครือข่ายส่งข้อมูลกับสำนักงานแผนกสุขภาพอนามัย สำหรับเป็นฐานข้อมูลของสภาพระสังฆราชฯ ต่อไป

แผนงานที่ 3 : แผนงานการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล และ“หน่วยปฐม



พยาบาล” Basic Health Care Center

คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ สนับสนุนให้มีโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะทำการประสานงานกับสังฆมณฑลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสถานที่จัดบริการและการจัดหาเวชภัณฑ์สำหรับหน่วยแพทย์ต่อไป ทางคณะกรรมการจะ

ประสานงานเขียนโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพประจำพื้นที่” โดยจะขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไป ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่

เครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ 1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ /โรงเรียนภัทรวิทยา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก และสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ 2.ร่วมกับสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์ ออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโอกาสต่างๆ ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี



เครือข่ายเวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีงานเปิดตัวเครือข่ายอย่างเป็นทางการโอกาสที่ พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเข้ารับตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยไปออกให้บริการตรวจสุขภาพกับคริสตชนที่มาร่วมงาน

เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี 1.จัดหน่วยพยาบาลไปให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่สัตบุรุษในโอกาสต่างๆ 2.จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจสมาชิกชมรมและคณะกรรมการเวชบุคคลฯ 3.ไปแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของเวชบุคคลฯให้เครือข่ายสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่

เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรี 1.ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านจริยธรรมการแพทย์/สุขภาพอนามัย/การอภิบาล โดยร่วมมือกับกลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรี แขวงจันทบุรี กับสามเณรคณะคามิลเลียน 2.จัดกิจกรรมส่งความสุขในโอกาสเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าและปีใหม่ตามบ้านของกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก 3.จัดกิจกรรมประดิษฐ์วัสดุจากของเหลือใช้เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากจน



คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ มีแผนที่จะออกไปติดตาม/เยี่ยมเยียนและขยายเครือข่ายเวชบุคคลในสังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานีและอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ขอความร่วมมือจากเครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา ประสานงานสร้างขยายเครือข่ายเวชบุคคลฯที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี
2. ขอความร่วมมือจากเครือข่ายเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลราชบุรี ดำเนินการขยายเครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
3. คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับเวชบุคคลฯ ราชบุรี และนครสวรรค์เพื่อขยายเครือข่ายเวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ และสังฆมณฑลอุดรธานี



เครือข่ายสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่

เครือข่ายงานสุขภาพอนามัย
สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดสัมมนา
หน่วยงานในเครือข่ายเมื่อวันที่ 28-29
เมษายน ที่สำนักมิสซังสังฆมณฑล
เชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการนำแผน
ยุทธศาสตร์งานสุขภาพอนามัยที่ร่วมกัน

กำหนดไว้เมื่อปี 2552 ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่

ในพื้นที่สังฆมณฑลเชียงใหม่มีคณะนักบวชชาย-หญิง/หน่วยงานคาทอลิกหลายแห่งได้ดำเนินงานด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานด้านเอดส์ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุ และงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละองค์กรต่าง ๆ ได้มีการประสานงานในด้านข้อมูลและทรัพยากรเสมอมา เพื่อให้การทำงานในอนาคตเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางแผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่จึงจัดเวทีเครือข่ายงานสุขภาพขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 เพื่อร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน

แผนยุทธศาสตร์การทำงานที่เครือข่ายสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ร่วมกันกำหนดไว้มี 3 ประเด็นดังนี้

การรณรงค์สาธารณะ ได้แก่ การใช้เทศกาลสำคัญทางศาสนาในการรณรงค์เพื่อสุขภาพ เช่น การเลิกเหล้า การเลิกบุหรี่ การจัดเวทีสมัชชาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดทำสื่อให้ความรู้

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย / สิทธิการเข้าถึงการรักษา และสวัสดิการของรัฐได้เข้าทั่วถึง การให้คำปรึกษาแนะแนว การส่งเสริมคุณค่าชีวิตเรื่องเพศ วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาดูงาน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและจิตอาสา

งานเครือข่าย ได้แก่ การประสานงานการสร้างเครือข่ายงานของพระศาสนจักรในระดับสังฆมณฑล

ปัจจุบันผู้อำนวยการแผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่คือ**คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา**



การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องจากคณะนักบวช/หน่วยงานคาทอลิกที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัยในสังฆมณฑลเชียงใหม่ประมาณ 60 คน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสนำข้อคิดเห็นที่ไตร่ตรองชีวิตและงานและศึกษาทิศทางการทำงานอภิบาลสุขภาพของสังฆมณฑลร่วมกันโดยมี**พระสังฆราชวิระ อภรณ์รัตน์ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา** เป็นวิทยากรให้แนวคิดในหัวข้อ **“สถานการณ์เกี่ยวกับ**

สุขภาพอนามัยของคนไทยในปัจจุบัน” “ทิศทางแนวทางงานด้านอภิบาลสุขภาพอนามัยพระศาสนจักร”
“งานสุขภาพในมุมมองระหว่างงานพัฒนา และงานอภิบาล”

พร้อมกันนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คริสตชนที่ประพฤติปฏิบัติตนตามพระบัญญัติและตามคำสอนของพระศาสนจักรมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ดังนั้นคณะกรรมการเครือข่ายจึงถือโอกาสนี้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญู” ในระดับสังฆมณฑล จำนวน 12 คน โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และอยู่ร่วมการสัมมนาตลอดทั้ง 2 วันด้วย

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ <http://www.healthpastoral.com/thelderlynetworkchiengmai.html>



วันชุมนุมผู้สูงอายุ และวันครอบครัว สังฆมณฑลราชบุรี

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี นำโดย นายเชษฐ ชาวหาแก้ว ประธานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมกับ เจ้าอาวาสและสัตบุรุษวัดนักบุญอันตน

โคกมดตะนอยราชบุรี จัดงาน "วันชุมนุมผู้สูงอายุและวันครอบครัวครั้งที่1" ประจำปี พ.ศ.2553 ที่วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2553 โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุโอกาสเทศกาลสงกรานต์ มีผู้สูงอายุจากวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุรีมาร่วมงานประมาณ 706 คน

โอกาสนี้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ลูกกตัญญูและผู้สูงอายุตัวอย่างระดับสังฆมณฑลราชบุรีจำนวน 24 ท่าน โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชามิสซาและมอบใบประกาศเกียรติคุณ



โอกาสนี้พระคุณเจ้าพิบูลย์ให้ข้อคิดกับผู้สูงอายุและบรรดาลูกหลานดังนี้
“ผู้สูงอายุจำนวนมากมีคุณภาพทางความเชื่อ หลายคนเป็น
ผู้นำการเมืองท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มต่างๆ ผู้นำทางศิลปวัฒนธรรม ผู้นำ
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ นั้นเป็นผลมาจากการอบรมสั่งสอนของ
มิสซันนารี และพระสงฆ์รุ่นก่อนๆ ที่ “รักและรับใช้” พวกเราตั้งที่เห็นกัน
ในทุกวันนี้... พ่อจึงอยากจะบอกกับผู้สูงอายุว่า พวกท่านต้องทำหน้าที่
สืบต่อจากพระสงฆ์รุ่นก่อนที่ได้กระทำต่อพวกท่าน เพื่อลูกหลานของ
ท่านจะได้มีความเชื่อและความรักตามแบบอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้”

สติปัญญาให้รู้จักคิด วางแผนและร่วมมือกันทำงานกับเพื่อนรุ่นราวคราว
เดียวกัน... คริสตชนในป่ามิได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาเท่ากับคริสตชน
ในเมือง แต่มิสซันนารีก็พยายามส่งเด็กบางคนมาเรียนหนังสือในเมือง
เมื่อเรียนจบแล้วพวกนี้ก็กลับเข้าป่าเป็นครูประจำหมู่บ้านเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขและบางคนก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่น”



“การศึกษาจึงมีความสำคัญมาก ขอให้พ่อแม่พยายามมอบการ
ศึกษาให้แก่ลูกหลานมากกว่าชวนขวายหามรดกทางวัตถุให้พวกเขา”

“การปลูกฝังความเชื่อ สังฆมณฑลมีค่ายคำสอนฤดูร้อนทุกปี ค่าย
นี้มีความสำคัญมากเพราะได้รวบรวมเด็กจากทุกวัดมาเรียนคำสอน เด็ก
เมื่อรู้จักกันครั้งเดียวพวกเขาก็ติดต่อสื่อสารกันตลอดไป นี่คือนิยามชีวิตที่
พระสงฆ์โบราณได้ทำงานสามารถหลอมรวมพี่น้องจากทุกวัดเข้าด้วยกัน การจะทำได้ให้สำเร็จพี่น้อง
ต้องร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นพลังยิ่งใหญ่ที่แสดงว่า พระจิตเจ้ายังทรงประทับอยู่กับเราเสมอ
เพราะพระองค์ตรัสว่า ถ้าท่านรักกันและกัน เราจะอยู่ท่ามกลางพวกท่าน... และทุกคนจะทราบว่าคุณ
เป็นศิษย์ของเราเพราะท่านรักกันและกัน”

“ปัญหาในวัยผู้สูงอายุ ความเหงาและโรคภัยไข้เจ็บ สองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคน เมื่อถึงวัยอัน
ควร ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหา หานี้ คือ “เลิกคิดถึงตัวเองและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ไว้เป็นบูชาแด่
พระเป็นเจ้า เมื่อคิดได้เช่นนี้ เราต้องใช้เวลาว่างไปเยี่ยมเพื่อนที่เจ็บป่วย คนสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง พุด



ปลอบใจซึ่งกันและกัน
สวดภาวนาให้มากขึ้น
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูก
หลานว่าพระเป็นเจ้าทรง
มีพระเมตตาต่อเรา
พระองค์ได้ช่วยเราตลอด
ชีวิตที่ผ่านมาให้สามารถ
เลี้ยงลูกหลานจนเติบโต
ใหญ่ท่ามกลางความทุกข์

ยากลำบากมากมาย... เมื่อถึงคราวที่ผู้สูงอายุต้องเจ็บป่วยขอให้รำพึงถึงพระพรหมานของพระเยซูเจ้า พระองค์ถูกทอดทิ้ง ถูกจับทรมานและถูกนำไปตรึงกางเขนแต่พระองค์ก็ยอมรับเหตุการณ์เหล่านี้โดยสำนึกว่า นี่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าเพื่อใช้เป็นหนทางสอนคนอื่น ๆ เมื่อต้องตกระกำลำบาก หากคนเรายอมรับความทุกข์ลำบากรุนแรง เราก็มีสักการบูชาที่จะมอบถวายแด่พระบิดาเจ้า เหตุนี้เองชีวิตที่ปั่นป่วนของผู้สูงอายุต้องทำให้เกิดคุณค่าด้วยการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง”

<http://www.healthpastoral.com/thnetworkratchburi.html>



ปฏิทินงาน

- ผู้ประสานงานผู้สูงอายุ 10 สังฆมณฑลเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม Caritas Thailand ครั้งที่ 1/2553 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2553 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
- ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะมีประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของชมรมเวชบุคคลฯ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน เวลา 9.00 -12.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลคามิลเลียน ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว
- คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ กำหนดจัดการสัมมนาและประชุมใหญ่ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน ที่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ